

'ก.วิทย์' มอบของขวัญปีใหม่ แจกน้ำสะอาด-แผนทำธุรกิจ

"ยงยุทธ" มอบแทนโมเดลตาซังให้ "พิเชฐ" ส่งสัญญาณลดเหลื่อมล้ำ คำจูงกัน สร้างสรรค์ รากหญ้าเป็นนโยบายหลัก ด้านกระทรวงวิทย์ คัดผลงานเด่น 15 หน่วยงานมอบเป็นของขวัญปีใหม่คนไทย เริ่มจากเปิดห้องฟู้ดจาลองให้เข้า ชมฟรี-ส่งน้ำสะอาดเป็นของขวัญชาวอีสาน ตอนล่าง-แจกแผนธุรกิจให้ผู้ประกอบการ โอท็อป-เอสเอ็มอี และถนนสายวิทยาศาสตร์ ตอนรับวันเด็กแห่งชาติ

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วม แลกเปลี่ยน "มอบของขวัญปีใหม่จากใจ วท." โดยได้คัดเลือกโครงการเด่นกว่า 20 โครงการ จาก 15 หน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำ เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบของ

ขวัญปีใหม่ให้กับนายพิเชฐ เป็นแทนโมเดลสามมิติ รูปตาซัง คนช่วยเหลือกันและรูปรากหญ้า แฝกโดยกล่าวอธิบายว่า งานวางรากฐานทาง สังคมเป็นงานที่เร่งด่วน อยากเห็นสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นและชัดเจน โดยเร็ว จึงมีความคิดว่าทุกคนที่ทำงานนี้ต้อง สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อเดินไปในทิศทาง เดียวกัน ทำให้มีการกำหนดนโยบายในการ ทำงานด้านสังคมขึ้นมา 3 ข้อ คือ ลดการเหลื่อมล้ำ คำจูงกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า และ ถือโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ นำนโยบายทั้ง 3 ข้อ ทำออกมาเป็นโมเดล เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างที่จะ ง่ายต่อการสื่อสาร แล้วนำมามอบเป็นของขวัญ ที่จะสื่อถึงนโยบายปี 2558 ให้กับรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงในความดูแล

ด้านนายพิเชฐ กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมอบของขวัญเพื่อคืนความสุขให้ คนในชาติ ด้วยการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนิน กิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้คนในชาติในช่วง

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: ก.วิทย์

เทศกาลปีใหม่ 2558 นั้น กระทรวงวิทยา

ศาสตร์ฯ รับนโยบายมาปฏิบัติ โดยรวบรวม ผลการดำเนินงานเด่นๆ ของ 15 หน่วยงาน ในสังกัด จัดเป็นกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 5 เป้าหมาย รวม 20 โครงการ

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน อาทิ กิจกรรมคืนความสุขให้เธอเยาวชน บริเวรห้องฟู้ดจาลอง โดยร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.-10 ม.ค. โดยไม่เสียค่าบริการเข้าชม กิจกรรมการ ดูดาวของหอดูดาวภูมิภาค จ.นครราชสีมา และเชียงใหม่ กิจกรรมที่เด็กๆ รอคอยคือ ถนนสายวิทยาศาสตร์ ตอนรับวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 8-10 ม.ค.2558 ซึ่งจัดเป็นของขวัญให้เด็กฯ 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากร โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนท.) ดำเนินโครงการ "ส่งน้ำสะอาดเป็นของขวัญชาวอีสานตอนล่าง" พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิและสุรินทร์ ตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค.2557 ขณะที่สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) พัฒนาระบบข้อมูลจีพีเอสแผนที่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ ประยุกต์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่าง เป็นระบบ ทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.เป็นต้นไป ณ จังหวัดระยอง ตรัง พะเยา ร้อยเอ็ด และเชียงราย

กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรมการยก ระดับผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนวิสาหกิจ เอ็มอีใน 5 ภูมิภาค เป็นการให้คำปรึกษาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมแจกแผนธุรกิจให้ผู้ ประกอบการ ดำเนินการตลอดปี 2558

ส่วนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) แจกจ่ายสารละลายโคโคซานฉายรังสี ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชอย่าง ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต ด้านสำนักงาน พัฒนาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) จัดโครงการพัฒนานักประกอบการ วิชาศึกษชุมชนข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร และ แจกพริกบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักผลไม้ 5,000 ใบ ให้กับเกษตรกร จ.ยโสธร

ในส่วนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส่งของขวัญแก่เกษตรกรภาคใต้ จ.ตรัง ด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งสำหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชน ส่งเสริม อาชีพการปลูกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชุมชนและ สามารถนำชีวมวลเหลือทิ้งมาจำหน่ายได้ใน ราคา 700 บาท/ตัน นวัตกรรมดังกล่าวสามารถ เผยแพร่และขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ ทั่วประเทศ

ส่วนกลุ่มที่ 4 วิทยาศาสตร์เพื่อการ บริการ เริ่มต้นด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ (ปส.) ให้บริการออกใบอนุญาตการ กำกับดูแลควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้วัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลังและพลังงานปร มาณูจากรังสีเอกซ์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ตามด้วยของขวัญจากกรม วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดชุดทดสอบความ กระด้างน้ำเพื่อประชาชน จ.บึงกาฬหนองคาย ขอนแก่น ยโสธร เชียงราย แพร่ ลำปาง สระบุรี สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราช เริ่มตั้งแต่ เดือนนี้เป็นต้นไป

และกลุ่มที่ 5 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ สังคม เริ่มจากของขวัญสำหรับผู้ป่วยอัลไซเม อร์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (สทช.) จัดอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยเน้นเรื่อง การให้สุขภาพจิตศึกษา รวมถึงการใช้ แอปพลิเคชันในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย อัลไซเมอร์ด้วย

นอกจากนี้ตลอดปี 2558 ทางสถาบัน มาตรฐานแห่งชาติ (มว.) ที่ได้พัฒนาวิธี การมาตรฐานของประเทศในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องวัดทางการแพทย์ให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้ความมั่นใจ ในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจ จะไม่มีผิด พลาดคลาดเคลื่อนในช่วงเทศกาลวันหยุด ยาวปีใหม่นี้